

วันที่ 5/4/2017

ผมได้มาถึงจุดนัดหมายที่นัดไว้กับกลุ่มนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นของ ABK ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์ R เพื่อที่จะเดินทางไปยังสนามบิน Haneda ผมรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ไปโครงการแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น พวกเราได้โดยสารเครื่องบินสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL034

วันที่ 6/4/2017

วันนี้เป็นวันแรกที่เดินทางมาถึงญี่ปุ่นในที่สุด พวกเราก็ได้เดินทางมาถึงยังสนามบินฮาเนดะประมาณเวลา 6 โมงเช้า โดยมีรุ่นพี่ที่อยู่ ABK มารอรับพวกเราถึงสนามบินหลังจากนั้นได้เขาก็ได้พาพวกเราแยกย้ายไปดูห้องพักของตัวเอง และได้ทำการนัดรวมกันเวลาประมาณ 9 โมง เพื่อมาสอบวัดระดับโดยคนที่สอบได้คะแนนสูงๆสามารถเข้าไปเรียนกับห้องของ ABK จริงๆได้ โดยมีทั้งการสอบสัมภาษณ์ ฟัง และสอบข้อเขียน หลังจากสอบเสร็จ ก็แยกย้ายกันตามอัธยาศัย บรรยากาศในเมืองของประเทศญี่ปุ่นมีความสะอาดมากๆ และรวมไปถึงความปลอดภัยต่างๆที่มีความรัดกุม นำเอาเป็นแบบอย่าง การคมนาคมของประเทศญี่ปุ่นนั้นจะเน้นไปทางรถโดยสารประจำทางกับรถไฟเป็นหลัก รถไฟมาถึงสถานีได้อย่างตรงเวลามากหลังจากนั้นพวกเราก็หลงในสถานีซึกุพักหนึ่งเพราะไม่ชินกับสถานีว่าจะเดินทางไปโดยรถไฟสายไหน หลังจากใช้เวลาอยู่พอสมควรพวกเราก็มาถึงสถานีชินจูกุที่เป็นที่หมายของวันนี้จนได้และสิ่งของอันดับแรกที่พวกเราตามหาคือซิมเน็ตมือถือ

วันที่ 7/4/2017

วันนี้เป็นวันที่ 3 ที่ได้เดินทางมาถึงญี่ปุ่น วันนี้พวกเราได้ไปสำรวจราคาของสดแฉ่วๆ หอพักโดยพวกเราไปเดินหาเพื่อเปรียบเทียบราคาของและปริมาณทั้งที่ แถวที่โคมาโกเมะ และแถวที่ซูกาโมะ แล้วเราก็สรุปได้ว่าที่ซูกาโมะมีซูชิเปอร์มาเก็ตชื่อ Seiyu ราคาของถูกที่สุดแล้ว หลังจากนั้นพวกเราก็ได้ซื้อของจำเป็นต่างๆ เช่น จาน ชาม และกระทะ เพื่อจะเตรียมทำอาหารกินกันเอง หลังจากนั้นพวกเราก็ไปหาร้านอาหารเพื่อกินข้าวเย็น เป็นร้านอาหารที่เขียนไว้ว่าทุกเมนู 280 ตอนแรกพวกเราก็ไม่ทราบว่าเขาคิดค่าเซอริวิชซาร์จ 280 ด้วย หลังจากกินข้าวเสร็จพวกเราก็เดินทางกลับหอโดยเดินจากซูกาโมะ

วันที่ 8/4/2017

วันนี้เป็นวันที่พวกเราได้ใส่ชุดพิธีการเพื่อไปปฐมนิเทศที่ห้องประชุมที่จัดไว้แฉ่วๆ โตเกียวโดมพวกเราโดยสารรถไฟใต้ดินไปกันโดยมีอาจารย์เป็นคนพาไปด้วย เมื่อถึงหอประชุมก็ได้พบชาวต่างชาติมากมายที่ได้มาเรียนโครงการของ ABK หลังจากการปฐมนิเทศเสร็จก็ได้ไปถ่ายรูปเพื่อที่จะได้นำไปติดบัตรนักศึกษา หลังจากนั้นก็แยกย้ายตามอัธยาศัย ผมกับเพื่อนปีเดียวกันและรุ่นพี่ปี 3 ได้เดินเที่ยวแฉ่วๆโตเกียวโดมก็พบว่ามีห้างที่มีสวนสนุกในตัวด้วย เป็นสวนสนุกที่ใหญ่อยู่พอสมควร หลังจากนั้นก็ได้เดินทางกลับหอโดยรถไฟใต้ดิน

วันที่ 9/4/2017

วันนี้เป็นวันแรกที่ฝนตกค่อนข้างมากหลังจากที่ได้มาอยู่ที่ญี่ปุ่นทำให้อากาศค่อนข้างจะหนาว โดยพวกเราได้เดินทางไปเที่ยวที่อาซากุสึบาระ โดยรถไฟสายยามาโนเอะ เนื่องจากฝนตกค่อนข้างหนักจึงทำให้การเที่ยววันนี้รู้สึกไม่ค่อยจะสนุกซักเท่าไรรวมไปถึงคนเยอะพวกเราจึงเดินไม่ได้ทั่วทั้งอาซากุสึบาระในวันนี้ พวกเราเดินทางกลับถึงหอพักประมาณ 2 ทุ่มกว่าๆ

วันที่ 10/4/2017

วันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มเรียนในห้องเรียน โดยในห้องเรียนนั้นก็ได้มีการสอนการแนะนำตัวและทดลองแนะนำตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่น ในห้องเรียนนั้นผมได้อยู่ห้องเรียนเฉพาะของนักเรียน TNI โดยการเรียนการสอนนั้นถ้าเป็นห้องเรียนปกติของทาง ABK นั้นจะเริ่มเรียนที่เวลา 9:00 – 12:30 แต่ถ้าเป็นของTNI จะเริ่มเรียนที่เวลา 9:10 – 12:40 หลังจากการเรียนวันแรกในช่วงเวลาเย็นๆผมกับรุ่นพี่ที่อยู่ห้องเดียวกันก็ได้ลงไปทำอาหารที่ห้องครัวชั้นใต้ดินของอาคารซึ่งเป็นห้องครัวรวมของทาง ABK ที่ได้จัดสรรไว้ให้ พวกผมได้ทำแกงกะหรี่แอปเปิ้ลกินกัน รสชาติก็อร่อยพอใช้ได้

วันที่ 11/4/2017

ในวันนี้หลังจากเรียนในช่วงเช้าพวกผมก็ได้นัดกันไปสถานีโอโตเกียวเพื่อไปทำ Tax Free เมื่อเวลาที่เรารู้ชื่อของฝากจะได้ลดหย่อนภาษีลงได้โดยอัตราภาษีของญี่ปุ่นนั้นอยู่ที่ 8 %ของราคาสินค้าโดยที่บางร้านค้านั้นราคาสินค้าจะรวมภาษีไปแล้วแต่ส่วนใหญ่จะยังไม่รวมภาษี 8% นี้เข้าไป โดยเราใช้รถไฟสายยามาโนเอะขึ้นจากสถานีโคมาโกมะไปยังสถานีโอโตเกียว วิธีการทำ Tax Free นั้นง่ายมากโดยการใช้แค่พาสปอร์ตของตัวเองแล้วเขาจะจัดการให้เลยโดยสินค้าที่จะสามารถขอ Tax Free ได้นั้นจะแบ่งเป็น 2 จำพวกได้แก่สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าจำเป็นทั่วไป โดยราคานั้นต้องมีราคารวมกันมากกว่า 5000 เยนหลังจากทำ Tax Free เสร็จก็ได้ไปเดินเล่นที่ชั้นใต้ดินของสถานีโอโตเกียวแล้วจากนั้นก็เดินทางกลับหอพัก และได้ทำการบ้านที่ได้รับมา

วันที่ 12/4/2017

วันนี้หลังจากเรียนในช่วงเช้าผมไม่ได้เดินทางไปเที่ยวที่ไหนเนื่องจากต้องการพักผ่อนจึงได้ไปซักผ้าที่ชั้นดาดฟ้าของหอพักโดยตู้ซักผ้าเป็นเครื่องแบบใช้วิธีการหยอดเหรียญซักโดยจะรับเฉพาะเหรียญ 100 เยนอย่างเดียวเท่านั้นในการซักนั้นใช้เวลาประมาณ 30 นาทีต่อ 1 รอบการซักและข้างบนยังมีเครื่องอบผ้า เครื่องอบผ้านั้นก็รับเฉพาะเหรียญ 100 เยนเช่นเดียวกับตู้ซักผ้าโดย 100 เยนจะอบได้ 20 นาที

วันที่ 13/4/2017

ในวันนี้หลังจากเรียนในช่วงเช้า พวกผมก็ได้เดินทางไป Ikebukuro เพื่อไปหาร้านซูชิ 100 เยนกินกันโดยร้านนั้นอยู่ห่างจากสถานีอยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ได้ไกลมากโดยร้านออกแบบมาเป็นโต๊ะแล้วจะมีสายพาน 2 ชั้น ชั้นล่างจะเป็นพวกซูชิ

ซีเลี่ยนผ่านเรื่อย ๆ และชั้นบนจะเป็นสายพานสำหรับคนที่สั่งจะเลื่อนซูชิมาหยุดตรงหัวโต๊ะ รสชาติอร่อยมาก ส่วนน้ำนั้น บริการตัวเองจะมีน้ำร้อนกับน้ำเย็น การคิดเงินของร้านนั้นจะนับเป็นจาน แล้วจุดเด่นอีกอย่างของร้านนี้ก็คือถ้าจานครบทุกๆ 5 ใบจะมีการเล่นเป็นวิดีโอถ้าได้รางวัลจะได้ของที่ระลึกกลับไป

วันที่ 14/4/2017

วันนี้หลังจากเรียนในช่วงเช้าพวกผมก็ได้พักผ่อนอยู่ที่หอพัก แล้วได้ไปซื้อข้าวกล่องที่ร้านข้างๆสถานี่ได้ดินมากินที่หอพัก

วันที่ 15/4/2017

วันนี้เป็นวันเสาร์จึงทำให้ไม่มีการเรียนการสอนในช่วงเช้า พวกผมได้เดินทางไปเที่ยวที่อาภิสาระอีกครั้งโดยครั้งนี้ อากาศแจ่มใสมีเมฆบ้าง แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดจึงทำให้คนเยอะกว่าวันปกติประมาณหนึ่งพวกเราได้เดินไปทั่วทั้งอาภิสาระแล้วได้ซื้อฟักเกอร์ติดมาด้วยคนละตัวสองตัว เนื่องจากราคานั้นถูกกว่าที่ไทยมากแล้วผมก็ได้ซื้อเน็ตซิมมาสำรองอีก 1 อัน พวกเราเดินกันจนประมาณถึง 2-3 ทุ่มจึงเดินทางกลับหอพัก

วันที่ 16/4/2017

ในวันนี้ผมได้นอนพักผ่อนอยู่ที่หอพักทั้งวันเพื่อพักผ่อนและได้ทำการบ้านที่อาจารย์สั่งมาให้เสร็จเพื่อนำไปส่งภายในวันจันทร์ที่จะถึงนี้

วันที่ 17/4/2017

ในวันนี้ทาง ABK ได้พาไปเที่ยวชมศูนย์ภัยพิบัติที่ Ikebukuro โดยทาง ABK นั้นได้จ่ายค่าเดินทางให้ เมื่อมาถึงศูนย์ภัยพิบัติ ได้มีการสาธิตถึงวิธีการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ เช่น ภัยจากไฟไหม้ ภัยจากแผ่นดินไหว เป็นต้น โดยอันดับแรกที่เราได้ทำคือการเคลื่อนที่ออกจากอาคารที่ไฟไหม้โดยจะเป็นห้องที่ทำขึ้นมาเพื่อจำลองสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้น โดยที่เราต้องทำคือพยายามทำตัวให้ต่ำเข้าไว้และคนสุดท้ายของแถวต้องปิดประตูไว้เสมอ อันดับที่ 2 คือการจำลองแผ่นดินไหว โดยให้เราหลบอยู่ใต้โต๊ะที่ดูแข็งแรงในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหว ในการจำลองนั้นได้ใช้แผ่นดินไหวประมาณ 7 ริคเตอร์ อันดับสุดท้ายนั้นได้สอนวิธีการใช้เครื่องมือดับเพลิงและสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ที่น่าตกใจคืออันดับหนึ่งของการเกิดไฟไหม้คือ ชยะ เพราะมักจะมีคนโรคจิตที่เห็นชยะหรือถุงชยะไม่ได้ต้องจุดไฟเผาชยะทิ้ง จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้น ในตอนจบได้มีภาพยนตร์ฉายหนึ่งสั้นให้ดู หลังจากออกมาจากศูนย์ภัยพิบัติแล้ว จึงแยกกันตามอัธยาศัยโดยผมนั้นก็เดินแถวๆ Ikebukuro จากนั้นค่อยกลับไปหอพัก

วันที่ 18/4/2017

วันนี้หลังจากเรียนในช่วงเช้าพวกผมก็ได้พักผ่อนอยู่ที่หอพักและทำการบ้านที่อาจารย์สั่ง

วันที่ 19/4/2017

วันนี้หลังจากเรียนในช่วงเช้าพวกผมก็ได้พักผ่อนอยู่ที่หอพักและทำการบ้านที่อาจารย์สั่ง

วันที่ 20/4/2017

วันนี้หลังจากเรียนในช่วงเช้าผมไม่ได้เดินทางไปเที่ยวที่ไหนเนื่องจากต้องการพักผ่อนจึงได้ไปซักผ้าที่ชั้นดาดฟ้าของหอพัก และทำการบ้านที่อาจารย์สั่ง

วันที่ 21/4/2017

วันนี้หลังจากเรียนในช่วงเช้าในตอนเย็นได้มีกิจกรรม ABK Party ในตอนเย็นที่ชั้นใต้ดินของหอ ABK โดยได้มีการกินเลี้ยงกันในส่วนของอาหารนั้นจะเป็นรุ่นพี่ที่อยู่ที่หอเป็นคนทำขึ้นมาและรวมไปถึงมีกิจกรรมเกมส์ต่างๆที่นักศึกษาของทาง ABK ได้จัดขึ้นมาโดยกลุ่ม TNI นั้นได้จัดกิจกรรมมอญช้อนผ้าขึ้นมาเพื่อความสนุกสนาน ในตอนท้ายของกิจกรรมได้มีกิจกรรมบิงโกขึ้นโดยจะได้รับใบบิงโกจากการลงชื่อเข้าบริเวณหน้านางานนั่นเอง การสุ่มนั้นใช้ระบบที่เขียนขึ้นมาในการสุ่มเลขและของรางวัล

วันที่ 22/4/2017 – 25/4/2017

ในวันนี้ผมก็ได้พักผ่อนอยู่ที่หอพักไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเนื่องจากเคยไปมาหมดแล้วในการมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นครั้งก่อนจึงเดินเล่นแถวๆหอพักหรือสถานีใกล้เคียงหอพักแทน

วันที่ 26/4/2017

ในวันนี้ในช่วงคาบที่ 3-4 นั้น ได้มีการทำมาากิซูชิกัน โดยมีอาจารย์จากข้างนอกมาสอนที่โรงอาหารชั้นใต้ดินของหอพัก ABK ในการทำมาากิซูชินั้นจะต้องทำความสะอาดมือให้เรียบร้อย ระหว่างการทำมาากิซูชินั้นลำบากเล็กน้อยเพราะต้องรีบคลี่ข้าวบนแผ่นสาหร่ายให้เสร็จก่อนที่ข้าวจะเย็นและข้าวที่ทำนั้นก็เหนียวติดมืออีกด้วย โดยไส้ของมาากิซูชิได้แก่ ปูอัด ไข่หวาน แดงกวาง และเต้าหู้ทอด ส่วนข้าวที่เหลือนั้นจะนำไปใส่เต้าหู้ทอด ออกมาเป็นอินาริ รสชาติอร่อยมากๆ

วันที่ 27/4/2017

วันนี้หลังจากเรียนในช่วงเช้าพวกผมก็ได้ลองเดินทางไปอาภิสาบาระโดยการเดินดู โดยระยะทางประมาณ 3-4 กิโลเมตร โดยรู้สึกเหนื่อยอยู่พอสมควร หลังจากนั้นก็เดินเล่นแถวๆอาภิสาบาระแล้วก็กลับหอพัก

วันที่ 28/4/2017 – 1/5/2017

วันนี้หลังจากเรียนในช่วงเช้าพวกผมก็ได้พักผ่อนอยู่ที่หอพักและทำการบ้านที่ทางอาจารย์ ABK สั่ง

วันที่ 2/5/2017

ในวันนี้ทาง ABK ได้มีกิจกรรมเดินทางไปทัศนศึกษาที่ Edo Museum เดินทางโดยใช้สถานีใต้ดิน ที่ Edo Museum นั้น เป็นตึกที่ใหญ่มากโดยภายในอาคารนั้นจะเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย โดยจะมีคนบรรยาย คอยนำทางและกล่าวเกี่ยวกับประวัติและเหตุการณ์ต่างๆ เป็นภาษาญี่ปุ่น แต่ก็จะมีป้ายภาษาอังกฤษติดไว้หน้าสิ่งนั้นๆสำหรับคนที่ฟังญี่ปุ่นไม่เก่ง

วันที่ 3/5/2017

วันนี้ได้เดินทางไปภูเขาไฟฟูจิ รถไฟที่โดยสารนั้นผ่านหลายสถานีมากโดยใช้เวลาเดินทางไปประมาณ 3 ชั่วโมงแล้วขึ้นเขาใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง โดยการเดินทางจาก Shinjuku ถึง Otsuki ในตอนเดินทางระวางสถานีสุดท้ายของรถไฟ เพราะจะวิ่งกลับมาอีก 2 สถานีจึงจะถึงสถานีรถบัสเดินทางไปฟูจิ จากนั้นต่อรถบัสขึ้นเขาไปกลับใช้เงินประมาณ 2100 เยน ไปฟูจินั้นต้องเดินทางไปเช้าๆ ไม่งั้นจะไม่ทันรถบัสขาลงเที่ยวสุดท้ายโดยจะทำให้ไม่มีรถบัสกลับลงมายังสถานีรถบัส ส่วนรถไฟขากลับนั้นใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ 2630 เยน

วันที่ 4/5/2017 - 5/5/2017

ในวันนี้ผมได้นอนพักผ่อนอยู่ที่หอพักทั้งวัน และได้อ่านหนังสือเตรียมสอบของทาง ABK ที่จะจัดขึ้นมาในวันที่ 4-5 นี้

วันที่ 6/5/2017

วันนี้เป็นวันสอบวันแรกของทาง ABK โดยเนื้อหาจะเป็นการสอบแกรมม่า และอ่านบทความ

วันที่ 7/5/2017

วันนี้เป็นวันสอบวันที่สองของทาง ABK โดยเนื้อหาจะเป็นการสอบฟัง และคันจิ

วันที่ 8/5/2017 – 11/5/2017

วันนี้หลังจากเรียนในช่วงเช้าพวกผมก็ได้พักผ่อนอยู่ที่หอพักและทำการบ้านที่อาจารย์สั่ง

วันที่ 12/5/2017

วันนี้ในคาบที่ 3-4 ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับอาสาสมัครเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะนำไปปริ้นต์ที่มหาวิทยาลัย TOYO

วันที่ 13/5/2017 - 14/5/2017

พักผ่อนอยู่ที่หอพักและได้ทำการเตรียมหัวข้อที่ใช้ในการพรีเซนต์

วันที่ 15/5/2017

วันนี้มีเรียน+คณิศ์นเตอร์ ที่ซูคาโม โดยอาจารย์ได้พาไปหาตัวอักษรคณิศ์นจากร้านค้าหรือข้างทางที่เราสนใจในคณิศ์นนั้น ที่ซูคาโมโดยให้เขียนเป็นใบงานส่งอาจารย์ และเลือกมา 1 จาก 4 ที่เราเลือกถ่ายมา เพื่อนำมาพูดหน้าห้อง

วันที่ 16/5/2017 - 19/5/2017

วันนี้หลังจากเรียนในช่วงเช้าพวกผมก็ได้เตรียมการพรีเซนต์ โดยการหาข้อมูลและเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่น

วันที่ 20/5/2017

เรียนช่วงเช้าและทำพาวเวอร์พ้อยที่จะใช้ในการพรีเซนต์โดยกลุ่มพวกผมได้ไปทำงานกันที่ห้องของหอโคมาโกเมะ

วันที่ 21/5/2017

ทดลองพรีเซนต์ให้อาสาสมัครชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับเนื้อหาที่นำมาพรีเซนต์และตอบคำถามที่อาสาสมัครชาวญี่ปุ่นถามมา

วันที่ 22/5/2017

วันนี้เป็นวันแรกที่พรีเซนต์บริเวณห้องเรียนใหญ่ชั้นใต้ดินของหอพัก ABK โดยจะมีอาจารย์ใหญ่ของ ABK มาร่วมรับชม ด้วยรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะต้องพูดกับคนเป็นจำนวนมากแต่ทั้งหมดก็ผ่านไปได้ด้วยดี ในตอนจบหลังจากแต่ละกลุ่มพรีเซนต์เสร็จแล้วได้มีการแจกใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน TNI และมีปาร์ตี้เล็กๆจัดขึ้นมาในตอนจบ

วันที่ 23/5/2017

วันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นที่สุดเพราะเราต้องเดินทางไปพรีเซนต์ที่มหาวิทยาลัย Toyo มหาวิทยาลัย Toyo เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มาก เราได้เดินทางขึ้นไปชั้นบนสุดของตึกซึ่งน่าจะเป็นห้องประชุมใหญ่ของตึกนั้น โดยทาง Toyo ได้แบ่งพวกเราเป็นกลุ่มละโต๊ะ และมีนักศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยมานั่งฟังพวกเราพรีเซนต์โดยจะสลับกันไปเรื่อยๆ หลังจากพรีเซนต์เสร็จก็ได้มีการจัดปาร์ตี้ วิวข้างบนสวยมาก ๆ สามารถเห็นโตเกียวโดมและโตเกียวสกายทรีได้จากตรงนั้น มีการพูดคุยกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นเล็กน้อย เป็นวันที่เหนื่อยแต่ก็สนุกสนาน รวมไปถึงได้รู้จักเพื่อนชาวญี่ปุ่นอีกด้วย ในช่วงเวลาเย็นๆพวกเราก็ได้ไปดูที่โรงอาหารของทาง Toyo เป็นโรงอาหารที่ใหญ่มากและอาหารราคาไม่แพงอีกด้วย

วันที่ 24/5/2017

หลังจากเหนื่อยจากเมื่อวานในวันนี้เป็นวันที่เราจะได้ไปที่โตเกียวดิสนีย์รี โดยเราสามารถเลือกได้ว่าจะไปไหนระหว่าง ดิสนีย์แลนด์ หรือดิสนีย์ซี พวกผมเลือกดิสนีย์ซีเพราะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยซึ่งมีเครื่องเล่นต่างๆมากมาย อาหารภายในดิสนีย์โดยเฉพาะน้องไก่วงนี่อร่อยมากๆ พวกเราไปตั้งแต่ดิสนีย์เปิดยันปิดซึ่งเป็นเวลาตั้งแต่เข้ายัน 4 ทุ่ม เป็นวันที่ปวดขามากเพราะต้องเดินเกือบทั้งวัน ในตอนกลับผมกลับหอบเกือบไม่ทันเวลาเที่ยงคืนเพราะเวลาเที่ยงคืนทาง หอพักจะทำการล็อกประตูหน้าหอพักเพื่อความปลอดภัย

วันที่ 25/5/2017 - 26/5/2017

ในสองวันนี้ผมไม่ได้เดินทางไปเที่ยวที่ไหนเนื่องจากต้องการพักผ่อนจึงได้ไปซักผ้าที่ชั้นดาดฟ้าของหอพัก และทำ ฟอดดิฟริโอ้ที่อาจารย์สั่งให้เสร็จเรียบร้อย

วันที่ 27/5/2017

ได้เดินทางไปเที่ยวที่อุเอโนะเพื่อซื้อขนมและของฝากกลับมาที่ไทยโดยซื้อขนมกลับมาเยอะพอสมควร รู้สึกกังวลนิดหน่อยว่า ของจะสามารถเก็บลงไปในกระเป๋าเดินทางได้ไหม จากนั้นจึงกลับหอพัก

วันที่ 28/5/2017

วันนี้ผมเดินทางไปอากิฮาบาระเพื่อไปเดินดูของที่ระลึกกลับไปไทย โดยเดินดูและเล็งๆไว้หลายอย่างแต่ยังไม่ตัดสินใจซื้อเนื่องจากยังไม่ได้ดูพื้นที่เหลือในกระเป๋าเดินทางว่าจะสามารถใส่ไปได้ไหม จึงรีบกลับมาจัดของเพื่อดูพื้นที่ว่างใน กระเป๋า

วันที่ 29/5/2017

ในวันนี้พวกผมได้เดินทางไปอากิฮาบาระอีกครั้งเพื่อซื้อของที่ระลึกไว้ และรีบกลับมาแพ็คของเข้ากระเป๋าเดินทางเพื่อ เตรียมเดินทางในวันที่ 30 ที่จะถึงนี้ แล้วในตอนเย็นได้มีการนัดอาจารย์ไปกินข้าวร่วมกันเป็นครั้งสุดท้ายเป็นปาร์ตี้ที่ สนุกสนานและมีบางคนร้องไห้เพราะต้องจากกันเนื่องจากอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลา 2 เดือนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เติมไปด้วย ความทรงจำที่น่าจดจำหลายอย่าง

วันที่ 30/5/2017

วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่ในวันนี้ผมไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเพราะต้องทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อยก่อนที่จะต้องไป เช็คเอาท์ออกจากหอพัก โดยมีรถมารับที่หอพักเพื่อเดินทางไปสนามบินฮานาเดะ โดยเครื่องบินที่เราต้องโดยสาร

กลับไทยนั้นจะออกตอนประมาณเที่ยงคืนของวันนี้ ที่สนามบินนั้นมีชั้นบนของสนามบินสามารถขึ้นไปถ่ายรูปได้
สวยงามมาก

วันที่ 31/5/2017

ได้เดินทางถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัย โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมงบนเครื่องบินผมได้ดูหนังไป 2 เรื่อง
เนื่องจากนอนไม่หลับโดยการเดินทางมีการตกหลุมอากาศบ้างแต่ก็ไม่นาน อากาศประเทศไทยร้อนขึ้นมาก

นายณัฐพงษ์ พรทิพย์วเวทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา PE